



คำสั่งโรงเรียนกัลยาณวัตร

ที่ 249 / 2560

เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามสายงานบริหารกลุ่มวิชาการ
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

เพื่อให้การบริหารงานกลุ่มวิชาการดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ อีกทั้งเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้สัมฤทธิ์ผลตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานกลุ่มวิชาการดังต่อไปนี้

คณะกรรมการที่ปรึกษา

นางกรรณิกา ศรีสัตย์รสนา	ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร
นายอนันต์ เดชโยธิน	รองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร
นายอำมาตย์ นรินทร์กุล	รองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร
นายจเด็จ อาศนะ	รองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร
นางชურიพร นาเลาะห์	รองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร

มีหน้าที่

1. ให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

คณะกรรมการวิชาการ

นายอนันต์ เดชโยธิน	รองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร	ประธานกรรมการ
นายสุติงษ์ เวียงวิเศษ	ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ	รองประธานกรรมการ
นางกัลยา ดิงาม	หัวหน้างานการจัดการเรียนการสอน	กรรมการ
	หัวหน้างานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	
นางสุชาดา ทองสมบูรณ์	หัวหน้างานทะเบียน-วัดผล	กรรมการ
	หัวหน้างานทะเบียน	
นายฉลอง รักษาภักดี	หัวหน้างานส่งเสริมวิชาการ	กรรมการ
	หัวหน้างานส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน	
	หัวหน้างานศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	
นางปณิตตา ชาติประมง	หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	กรรมการ
นายสุนทร สมบัติธีระ	หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	กรรมการ
นายอนุพันธ์ ราศรี	หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	กรรมการ
	หัวหน้างานการบริหารจัดการห้องเรียนพิเศษ-วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี	
	หัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์	

นางนิธิตา เบ้าศรี	หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	กรรมการ
นางช่อพุทธรักษา หมายบุญ	หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา	กรรมการ
นายนฤพล เมนไธสง	หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ	กรรมการ
นางอนุรัักษ์ ชาตาคดี	หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)	กรรมการ
นายกฤติเดช จันทรเพ็ง	หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)	กรรมการ
นางรัตนา ศรีพงษ์วิวัฒน์	หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (เกษตร)	กรรมการ
นางสาวนิตยา เสนาคำ	หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ	กรรมการ
นายศุภชัย กองเกิด	หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	กรรมการ
นางสาวพรทิพย์ ศรีตระกูล	หัวหน้างานแนะแนว	กรรมการ
นางสาวจริยาพร สิมทอง	หัวหน้างานโรงเรียนมาตรฐานสากล	กรรมการ
นายสุขุมลย์ชาติ วาหวิจารย์	หัวหน้างานการจัดการเรียนการสอน- การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) หัวหน้างานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ หัวหน้างานห้องสมุด	กรรมการ
นายอลงกรณ์ บุตรกสก	หัวหน้างานวัดผล หัวหน้างานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี- ทางการศึกษา	กรรมการ
นางละเอียด กองสมบัติ	หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา	กรรมการ
นายกฤษณ์ พิธีธศสกุล	หัวหน้างานวิจัยและพัฒนา	กรรมการ
นางเอี่ยมเดือน ถิ่นปัญญา	หัวหน้างานนิเทศการศึกษา หัวหน้างานพัฒนาคุณภาพการศึกษา	กรรมการ
นางอัมพร จริยพันธุ์	หัวหน้าศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	กรรมการ
นางยุพิน ศรีมันตะ	หัวหน้าศูนย์ครอบครัวพอเพียง	กรรมการ
นางสุมลทา พิมพล	หัวหน้างานเครือข่ายการเรียนรู้และโรงเรียนคู่พัฒนา	กรรมการ
นางมณีนทร สมอออน	หัวหน้างานบริหารหลักสูตร	กรรมการและเลขานุการ
นางเสน่ห์ พวงมาลา	หัวหน้างานพัสดุ-การเงิน	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางพิริยา พันธุ์สวัสดิ์	หัวหน้างานธุรการ-สารบรรณ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่

1. วางแผนพัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ
2. ควบคุม ดูแล กำกับติดตามด้านการจัดการเรียนการสอน
3. ประเมินผลงานด้านวิชาการเพื่อเป็นแนวทางการปรับปรุงพัฒนาต่อไป
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

